

## KHO BẠC NHÀ NƯỚC:

# TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, ĐÁP ỨNG KỊP THỜI NHU CẦU CHI

Năm 2021, tuy phải đối diện với nhiều tác động của đại dịch Covid-19, song, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã nỗ lực hoàn thành 11 đề án theo đúng tiến độ; chủ động nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; trình Bộ Tài chính ban hành 06 Thông tư thuộc lĩnh vực nghiệp vụ KBNN.



Theo báo cáo của KBNN, bám sát dự toán thu, KBNN các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ kịp thời công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Tính đến hết ngày 15/12/2021, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.438,89 nghìn tỷ đồng, bằng 107,11% so với dự toán năm 2021 được giao, trong đó: Thu NSTW đạt 101,13% so với dự toán năm; Thu NSDP đạt 114,44% so với dự toán năm.

Về kiểm soát chi NSNN, hệ thống KBNN chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách; tăng cường kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời

các khoản chi thường xuyên, ưu tiên kiểm soát thanh toán kinh phí phòng, chống dịch, kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 15/12/2021, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên đạt 883,1 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán; chi đầu tư đạt 302,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán.

Ngoài ra, KBNN tiếp tục triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, như: nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN giai đoạn 2021-2025; mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu NSNN của KBNN tại các NHTM; mở rộng địa bàn bắt buộc thanh toán cá nhân qua tài khoản...

Năm 2022 được dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Vì vậy, nhiệm vụ chính

trị, chuyên môn trong năm 2022 đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhấn mạnh, hệ thống KBNN cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau: Một là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN, phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Hai là, tiếp tục bám sát tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 và hoàn thiện dự thảo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chiến lược phát triển ngành Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan; đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện

Chiến lược để đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng lộ trình.

Ba là, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các đề án, cơ chế, chính sách đã đăng ký chương trình công tác năm 2022 với Bộ Tài chính; chủ động hoàn thiện các thông tư, quy trình nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho khách hàng.

Bốn là, bám sát tình hình thị trường, tình hình thu chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của NSTW để chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2022.

Năm là, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội của hệ thống KBNN.

Sáu là, tập trung hoàn thành việc lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020, đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội.

Tiếp tục duy trì, vận hành ổn định hệ thống TABMIS; các hệ thống thanh toán với Ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN.

Bảy là, triển khai thực hiện Đề án thành lập KBNN khu vực liên huyện trực thuộc KBNN cấp tỉnh đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của công

## DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Nhằm phục vụ cho việc xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, lãi suất thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 1/2022 như sau:

1. Trái phiếu kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,30%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

2. Trái phiếu kỳ hạn 1 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 1,02%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

3. Trái phiếu kỳ hạn 2 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 0,60%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

4. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 0,80%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

5. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 1,00%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

6. Trái phiếu kỳ hạn 7 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 1,30%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

7. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 2,08%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

8. Trái phiếu kỳ hạn 15 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 2,35%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

9. Trái phiếu kỳ hạn 20 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 2,90%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK.

10. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm, trả lãi sau hàng năm, lãi suất 3,20%/năm theo phương thức đấu thầu qua TTGDCK

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp xin trân trọng thông báo để các doanh nghiệp có điều kiện theo dõi và thực hiện.

### TẠP CHÍ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

chức, viên chức trong hệ thống KBNN nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030.

Tám là, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tại cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ.

Chín là, thường xuyên giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa tổ

chức Đảng với chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để làm nòng cốt tuyên truyền vận động, giáo dục công chức, qua đó mỗi công chức của hệ thống KBNN phải rèn luyện, xây dựng tinh thần ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của ngành; giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, ra sức chăm lo xây dựng cơ quan, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PV